



ข่าวที่ ๑๘ /๒๕๖๖

อุบลวรรณ ตันตระกูล/รายงาน

พต. MOU อ.ส.ค. เพิ่มประโยชน์ที่ดิน สนับสนุนศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน ใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกหญ้าเลี้ยงโคนม ผลิตปุ๋ยหมัก ปรับปรุงบำรุงดิน หวังเป็นศูนย์ผลิตอาหารโคนมต้นทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทน และแหล่งเรียนรู้กิจการโคนมนานาชาติ

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมครบวงจร ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน (พต.) กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ เป็นศูนย์เรียนรู้จัดทำแหล่งสนับสนุนอาหารโคนมต้นทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทนแบ่งเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานกิจการโคนมนานาชาติ ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรในภาคเหนือตอนบน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ พัฒนาแนวทางการศึกษา และดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ของสพด.ลำปาง พื้นที่ 75 ไร่ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งแรกเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้มีการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม มีการปลูกหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ และส่วนหนึ่งได้นำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงบำรุงดินภายในสพด.ลำปาง และสนับสนุนให้กับส่วนราชการและเกษตรกรในจังหวัด โดยทั้งสองหน่วยงานได้เห็นชอบร่วมกันให้จัดทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ในภาคเหนือตอนบน โดยสพด.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พต.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพให้เกิดประโยชน์ และขยายผลการปฏิบัติสู่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ต่อไป

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาที่ดิน